

การเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง UNDP-OHCHR-ICC ครั้งที่ 2 ( 2<sup>nd</sup> Annual Strategic Partnership Review) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555  
ที่นครนิวยอร์ก (ในฐานะประธาน APF)

ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธาน APF ร่วมกับประธาน ICC และประธานกรอบความร่วมมือจากอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ สก็อตแลนด์ (ภูมิภาคยุโรป) เอกวาดอร์(ภูมิภาคอเมริกา) และแอฟริกาใต้ (ภูมิภาคแอฟริกา) ได้ประชุมกับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ นครนิวยอร์ก เพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่าง UNDP-OHCHR-ICC ที่ลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกำหนดให้มีความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ ICC โดยเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้/ความเชี่ยวชาญระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่มีการหารือในที่ประชุม ได้แก่ การประเมินศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการทำงานโดยจะมีการทบทวนการทำ Capacity Assessment และ Gap Analysis ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อพิจารณาถึงผลสำเร็จ ปัญหา และสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้น

ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง ได้แก่ การรณรงค์เพื่อขยายบทบาทการดำเนินการของ ICC ในการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก จากเดิมที่มีบทบาทจำกัดเพียงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครเจนีวาเท่านั้น โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธาน ICC และประธานเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคต่างๆ ได้เข้าพบกับบุคคลสำคัญของสหประชาชาติและผู้แทนประเทศต่างๆ ประจำสหประชาชาติที่มีบทบาทสำคัญ เพื่อชี้แจงถึงการทำหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของแต่ละประเทศ และการดำเนินงานที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ โดยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอิสระเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระดับชาติแก่กลไกสหประชาชาติ การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐตามพันธกรณีต่างๆที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน